

● ปานวัชร สีนสุ กรุงเทพธุรกิจ

ถูกหมายมั่นปั้นมือให้ดำเนินธุรกิจ สอดรับกับแผนงานของรัฐบาล ในด้านการ บริการโครงสร้างพื้นฐาน คลาวด์ภาครัฐ รวมถึง เป็นผู้หาโซลูชันมาพัฒนาในสมาร์ตซิตี้ “กสท โทรคมนาคม” ยังมีอีกบทบาทในแง่ ของการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กับ “ซาใหญ่” ค่ามีมือถือ 3 ราย บวกกับ เพื่อนบ้านอย่าง “ซีไอที”

ซึ่งหลังจากที่มีการประมูลคลื่นความถี่ 5จีไปแล้วเมื่อกลางเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ชื่อ ของ กสท โทรคมนาคม ก็ถูกพูดถึงเพราะ เป็นรัฐวิสาหกิจที่กล้าเคาะราคาแย่งความถี่ กับ “เอไอเอส” ไปถึงเกือบ 20 รอบ วันนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” มีโอกาสพูดคุยกับ “ซีไอที” เกี่ยวกับแผนงานต่อจากนี้

จ่ายค่าคลื่นขยับขึ้นมาเต็มตัว

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในปี 2563 บริษัท ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 39,651 ล้านบาท กำไรสุทธิคาดว่าจะอยู่ที่ 400 ล้านบาท โดยธุรกิจ ที่สร้างรายได้หลักจะมาจากธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่กว่า 30% หลังจากการที่บริษัท เข้าร่วมประมูลและได้คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 2x10 เมกะเฮิร์ตซ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ในราคาประมูลรวม 36,707.42 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยจะเริ่มชำระค่าคลื่นความถี่งวด แรกในปี 2564 จำนวน 3,670.74 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และทยอยจ่ายเป็น รายปีต่อไปอีก 9 ปี (ปี 2565-2573) ระยะเวลาใบอนุญาตเป็นเวลา 15 ปี นับจาก วันที่ได้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทวางแผนที่จะ ลงทุนเครือข่าย 4จี/5จี เพิ่มขึ้นต่อยอดจาก เสาโทรคมนาคมที่บริษัทมีอยู่แล้ว 20,000 ต้น เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ บริการด้วยเทคโนโลยี Dynamic Spectrum

สรรพชัย หุวะนันท์ ลงสมรภูมิ'5จี'ทำรบเอกชน



“

เราจ่ายโบนัส
5 เดือน มากสุด
ตั้งแต่มีก่อตั้ง
บริษัท

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์

Sharing (DSS) ซึ่งจะทำให้คลื่น 700 ที่ ประมูลได้มาให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม

สายปีกพันธมิตรเสริมแกร่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับ พันธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วน ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อลดภาระการลงทุน และสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการ รายอื่นเข้าใช้โครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของ เสาโทรคมนาคมและไฟเบอร์ (Passive

Infrastructure Sharing) โดยปัจจุบัน บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงใต้รภากับกับ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT และ edotco Group Sdn Bhd ซึ่งเป็นโครงสร้าง พื้นฐานขนาดใหญ่ของมาเลเซีย

และยังหาพันธมิตรธุรกิจเพื่อให้การ ลงทุนอุปกรณ์ 4จี/5จี เกิดประสิทธิภาพ และประหยัดสูงสุด ผ่านการแชร์ (Active Infrastructure Sharing) ซึ่งปัจจุบันอยู่ ระหว่างเจรจากับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

รายใหญ่ 1 ใน 3 รายของไทย

“การทำ Active Infrastructure Sharing ใช้งบลงทุนอยู่ที่ 17,000 ล้านบาท แต่หากรวมกับพันธมิตรจะทำให้ประหยัดงบลงทุนลงกว่า 40% โดยจะเสนอคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ช่วงเดือน พ.ค.2563 และคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.2563 เริ่มวางโครงข่ายในไตรมาส 3 ปี2563 ใช้เวลาประมาณ 8-10 เดือน และจะเริ่มให้บริการได้กลางปีหน้า”

โชว์เป้าครึ่งปีงบประมาณ 62

ส่วนผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ผ่านมา เขาระบุว่า บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 87,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 63,445 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 48,865 ล้านบาท ลดลง 6.6% จากปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 52,336 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 38,668 ล้านบาท (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบ) เพิ่มขึ้น 248% จากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11,109 ล้านบาท

“คาดว่าจะสามารถจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานงวดปี 2562 ให้แก่พนักงานได้อย่างน้อยจำนวน 5 เดือน ซึ่งเป็นจำนวนโบนัสสูงสุดที่พนักงาน กสทช เคยได้รับตั้งแต่แปรรูปมาเป็นมหาชน” พ.อ.สรรพชัย กล่าว

สำหรับความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่างกสทชและบมจ.ทีโอที เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ เอ็นที ในวันที่ (4 มี.ค.) จะมีประชุมคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร และด้านการเงิน ซึ่งตามแผนงานต้องแล้วเสร็จใน 6 เดือน

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักข่าว ร่วมประชุมใหญ่



บางกอกเก็ช
bangkokian@matichon.co.th

วันนี้ ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสามัญและวิสาสามัญไปร่วมประชุมให้พร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบังคับใหม่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ทราบว่าสมาชิกสามัญได้รับ (ร่าง) ข้อบังคับใหม่เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นเป็นอย่างไร เห็นสมควรจะแก้ไขหรือไม่ หรือเห็นเป็นอย่างอื่น หน้าที่สำคัญของสมาชิกทุกคนต่อสมาคมของเรา

หลังจากนั้น คือการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร รวมกรรมการจริยธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่อีกเช่นกันที่สมาชิกต้องเป็นผู้เสนอชื่อ จะเป็นคนเดิม หรือคนใหม่ เป็นเรื่องที่สมาชิกต้องพิจารณา

หากสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ข้อบังคับใหม่ต้องใช้เวลานำส่งไปแก้ไขยังเจ้าหน้าที่ตามกำหนด เวลา การจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับใหม่ คงต้องเรียกประชุมใหญ่วิสาสามัญอีกครั้ง

เสร็จจากสองรายการสำคัญ เที่ยง ขอเชิญสมาชิกร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย สำหรับผู้สื่อข่าวอาวุโสที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโส ขอเชิญร่วมกันสังสรรค์ และอาจพิจารณาว่าจะพบปะสังสรรค์กันอย่างไรในรอบปีใหม่นี้

อ้อ... อีกรายการที่ลืมเสียมิได้ คือการแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสใครใคร่พบนับถือใคร หรือพูดคุยกับนักข่าวนักอาวุโสคนใด เชิญตามสบาย

สำหรับรายการวันพรุ่งนี้ วันนักข่าว 5 มีนาคม ครบ 65 ปี เป็นรายการ 65 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย TAJ 65 th Anniversary วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-20.00 น. ณ

โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ

เวลา 17.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 18.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

- วิสัยทัศน์ ประวัติ ผลงาน ของสมาคมฯ

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย

- กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัล

อิศรา อมันตกุล

เวลา 18.40 น. ปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรมสื่อเปลี่ยนโลก : มุมมองภาครัฐ ความพร้อมในการรับมือ” โดย จูกร ดันตสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

เวลา 19.00 น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวและภาพข่าว

1.รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

2.รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

3.รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

เวลา 19.50 น. แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

เวลา 20.00 น. การบรรเลงจากวงดนตรี The Eye Liner (วงดนตรีของสื่อมวลชน)

เวลา 21.00 น. ปิดงาน

รายการอาหารค่ำเริ่มเวลา 18.30 น.

Marinated Dill Salmon with Sesame oil Vinaigrette

Mushroom cream soup with pesto oil

Pan fried Salmon Steak with honey grain mustard sautéed spinach and fried potatoes

ARNOMA blueberry cheese cake with vanilla ice - cream

สำรองเมนูเนื้อ และเมนูมังสะวิรัติ เป็น

อันจบรายการ “วันนักข่าว” แต่เพียงนี้ ปีหน้าพบกันใหม่ครับ

กสทช.ลงมติปรับ3ช่องทีวี นำเสนอข่าวกราดยิงโคราช



พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)
เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.
(บอร์ด) ได้พิจารณาข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการออกอากาศเหตุการณ์

ที่ จ.นครราชสีมา ในรายการข่าวทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจำนวน 3 ช่อง ที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ได้แก่ ช่อง One (ช่อง 31) ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) และช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี (ช่อง 34)

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 (3) ประกอบมาตรา 57 (2) แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา เข้าข่ายเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน

ถก สคร.ตั้งทีมตามควมรวม "ทีโอที-แคท" "พุทธิพงษ์" ชี้ดเส้นให้เสร็จภายใน ก.ค.นี้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีให้ควมรวมกิจการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคทเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหรือราวเดือนก.ค.2563 นี้ขณะนี้ทีโอทีและแคทได้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว รวมถึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการแล้วเช่นกัน ดังนั้น จึงมั่นใจว่าการควบรวมจะเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ กระทรวงดีอีเอสยังได้หารือกับนายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกลาง ในการติดตามความคืบหน้าการควบรวมกิจการทีโอทีกับแคทให้มีความคืบหน้ามากที่สุด และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบรวมคือ การลดต้นทุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับเอกชน และการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

นายพุทธิพงษ์กล่าวย้ำว่า การให้ทีโอทีและแคทไปประมูลคลื่น 5 จี จาก กสทช.นั้นเพื่อนำมาประกอบธุรกิจต่อไปเพราะการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ หากไม่มีคลื่นก็ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เนื่องจากในเดือนก.ย.2568 คลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ก็จะสิ้นสุดลง

"ทีโอทีและแคทเป็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมแต่การจะประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ต้องได้รับใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ จาก กสทช.และในปี 2568 ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่จะสิ้นสุดลง ฉะนั้น การประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมาจะทำให้ทีโอทีและแคทมีคลื่นดำเนินการไปต่อไปจนถึงปี 2578 ดังนั้น ทีโอทีและแคทจะต้องคิดแผนการทำธุรกิจจากคลื่นที่ประมูลมาด้วย เพื่อให้ห้องค์กรอยู่รอดต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง".

ชง'ลดค่าพี'อุ้มสายการบิน แจกคูปองท่องเที่ยวสู้โควิด

ทย.ชงคมนาคมเสนอ ครม.ลดค่าพี 28 สนาม
บินช่วยสายการบิน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ลดค่าพี

กร.ถกผลกระทบโควิด-19ชรบ.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย วันที่ 4 มีนาคม จะหยิบยกประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 มาหารือ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้อย่างมาก จำเป็นจะต้องมีมาตรการรองรับปัญหา

“เบื้องต้น กร.อยู่ระหว่างรวบรวมผลกระทบ ซึ่งจะรวมถึงมาตรการที่จะเสนอภาครัฐเพิ่มเติมในการดูแลเศรษฐกิจ โดย กร.จะติดตามมาตรการภาครัฐที่จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าก่อนจะออกมาตรการมาอย่างไร ซึ่งภาครัฐเองไม่ได้มีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหานี้ แต่มองว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหลายด้าน” นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในการประชุมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา กร.ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 2563 จากเดิมโต 2.5-3% เหลือ 2-2.5% แต่คงการส่งออก คาดว่าจะเติบโตระดับ -2-0% และเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ 0.8-1.5% ล่าสุดผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ลุกลามหลายประเทศจะมีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจที่ลดลงอีก แต่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร จะขอหารือในที่ประชุม กร.อีกครั้ง

กลุ่มยานยนต์ยังไม่ลดแรงงาน

นายสุพงษ์ โพลีพัฒน์พงษ์ รองประธาน ส.อ.ท. และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. กล่าวว่า โควิด-19 มีผลกระทบต่อทั้ง

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ขณะนี้การแพร่ระบาดได้ลามไปหลายประเทศทั่วโลก คาดหวังว่าการแพร่ระบาดทั่วโลกจะควบคุมและจบได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน สำหรับการจ้างงานในกลุ่มยานยนต์ขณะนี้ยังปกติไม่มีแผนที่ลดคนแต่อย่างใด

“ยอมรับว่าระยะสั้นอาจจะมีผลกระทบต่อยอดผลิตรถยนต์ปี 2563 ซึ่งกลุ่มยานยนต์ตั้งเป้าไว้ 2 ล้านคัน ให้ลดลงได้ แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 1 ล้านคัน และส่งออก 1 ล้านคัน เพราะกำลังซื้อภาพรวมได้รับผลกระทบเพราะเศรษฐกิจถดถอย ต้องติดตามใกล้ชิด” นายสุพงษ์กล่าว

ก.ท่องเที่ยวเล็งแจกคูปองทุกจว.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่รัฐบาลคาดว่าจะสามารถควบคุมให้สถานการณ์การท่องเที่ยวกับเป็นปกติได้อีก 5 เดือน (ก.พ.-มิ.ย.2563) และในส่วนของภาคการท่องเที่ยวจะจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดต่างประเทศให้เดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ราวเดือนกรกฎาคมนี้

“จากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้กระทรวงการท่องเที่ยว มีเวลา 6 เดือนที่จะต้องมองหาอะไรมาชดเชยรายได้ที่ประเทศไทยต้องสูญเสียไป ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กนักเรียนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน จึงมีแนวคิดที่จะออกแคมเปญส่งเสริมคนไทยเที่ยวในประเทศ ตอกย้ำแคมเปญไทยเที่ยวไทยคือไทยเท มาตรการที่จะออกใหม่นี้ จะเริ่มภายในเดือนมีนาคมนี้” นายพิพัฒน์กล่าว และว่า ทั้งนี้จะนำแนวคิดดังกล่าวหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบ เพราะมาตรการที่จะดำเนินการต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง รูปแบบคือจะใช้วิธีแจกคูปองให้แก่ผู้เข้าลงทะเบียนในระบบ และเพื่อให้ทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวจะจัดสรร

คูปองเป็นโควตาให้ทุกจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากันตามฐานประชากรของแต่ละจังหวัด และมีเงื่อนไขการใช้คูปอง คือจะต้องเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 คืน

“มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงจะเน้นให้ทุกพื้นที่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โดยทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวนี้ไม่มากนักน้อย ต้องยอมรับว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้กระทบแค่บริษัทนำเที่ยว แต่กระทบทั้งระบบตั้งแต่ มัคคุเทศก์ รถนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งแม้การกระตุ้นไทยเที่ยวไทย จะได้เม็ดเงินไม่มากเท่ากับการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ แต่ถ้าเราพร้อมใจกันออกมาท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ เชื่อว่ายอดรายได้รวมทั้งอุตสาหกรรมจะลดลงจากปีก่อนไม่มาก” นายพิพัฒน์กล่าว

อพท.ชู100ชุมชนพร้อมรับนักท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ถือเป็นชุมชนที่มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว มีทั้งที่พักแบบโฮมสเตย์ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนได้ตลอดลงมือทำ อย่างชุมชนบ้านบ่อสวน จังหวัดน่าน หนึ่งในชุมชนที่ อพท.พัฒนาขึ้นเป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากที่ได้ไปเยี่ยมชมมาทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน สามารถดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนได้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า นอกจากจะมีชุมชนที่พัฒนาเป็นต้นแบบจำนวน 14 ชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่พิเศษในจังหวัดน่าน, เลย, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, ตราด และเมืองพัทยา อพท. ยังมีอีก 100 ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT Thailand กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) และ อพท. ยังไม่หยุดที่จะนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาให้กับชุมชนอีกหลายๆ แห่งที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อให้มีสินค้าและบริการนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้หลากหลาย

ลดค่าพีสนามบินช่วยสายการบิน

นายทวี เกตุลาอ่าง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย.เตรียมเสนอมาตรการลด

ค่าธรรมเนียม (ค่าไฟ) การใช้บริการภายในสนามบินทั้ง 28 แห่งทั่วประเทศของ ทย.ให้กระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์นี้ ก่อนเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจและนโยบายของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบให้ ทย.ไปพิจารณา เพื่อยื่นยาผู้ประกอบการและสายการบิน หลังจากได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายทวีกล่าวว่ สำหรับมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 1.ลดราคาเช่า 50% ให้กับผู้ประกอบการภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยไม่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด และ 2.ลดค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลง อากาศยาน 50% และลดค่าธรรมเนียมการจอดอากาศยาน 90% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายจากกรณีที่สายการบินต้องปรับลดเที่ยวบิน และจำเป็นต้องจอดอากาศยานทิ้งไว้ที่สนามบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เพราะปัจจุบันสนามบินของ ทอท. ตารางการบินค่อนข้างคับคั่ง และมีอัตราค่าธรรมเนียมการจอดอากาศยานที่สูงกว่า ทย. อีกทั้งสนามบินทย.ยังมีหลุมจอดว่างอยู่ด้วย

อุมยาว6ด.เริ่มมี.ค.ขงกรม.ช่วย

“มาตรการดังกล่าวได้ยึดถือแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยจะดำเนินการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม 2563 ซึ่งการดำเนินการตาม 2 มาตรการนี้ จะส่งผลให้เงินในกองทุนหมุนเวียนของ ทย.ลดลงไปประมาณ 200-300 ล้านบาท จึงต้องขอให้กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องต่อ ครม.เพื่อให้รัฐบาลอุดหนุนเงินผ่านเข้ากองทุนของ ทย. เพื่อเป็นการชดเชยด้วย เพราะเงินกองทุนจะไว้ใช้สำหรับการดูแลงานบริการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารของทั้ง 28 สนามบิน” นายทวีกล่าว

นายทวียังกล่าวถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ 28 สนามบินในสังกัด ทย.ด้วยว่า ได้เพิ่มมาตรการให้ทุกสนามบินตรวจวัดไข้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สนามบิน รวมถึงพนักงานของร้านค้าต่างๆ ภายในสนามบินทุกคนทุกวัน หากพบว่ามิใช่ให้หยุดงานทันที พร้อมติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เพิ่มความถี่ทำความสะอาดทุกจุดทุก 3 ชั่วโมง และติด

ตั้งหลอดยูวีที่เครื่องปรับอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วย

คลังตั้งแท่นสารพัดมาตรการกู้ชีพ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังพร้อมช่วยเหลือมาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษีกับธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและลูกค้าที่กำลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอต่อ ครม. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รายละเอียดต่างๆ ยังไม่เสร็จ 100% จึงไม่แน่ใจว่าจะเสนอ ครม. ในวันที่ 3 มีนาคมหรือไม่

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนมาตรการการเงินที่เตรียมไว้ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งทางธนาคารออมสินจะปล่อยซอฟต์โลน วงเงิน 1 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3-4% แก่ธนาคารพาณิชย์เพื่อนำไปปล่อยต่อให้แก่ลูกค้าของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังขาดสภาพคล่อง ส่วนในรายที่ไม่ขาดสภาพคล่องจะเข้าไปช่วยเหลือโดยผ่อนปรนเกณฑ์การชำระหนี้ให้ เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องหยุดพัก หรือเลิกกิจการทำให้แรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ

สำหรับในกลุ่มแรงงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่อาจจะตกงานหรือยังไม่ตกงาน ภาครัฐจะจัดงบประมาณเข้าไปสนับสนุนให้ฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวต้องให้ข้อมูลกลุ่มแรงงานดังกล่าวว่ามีจำนวนเท่าใด เพื่อจัดวงเงินงบประมาณเพื่อเสนอ ครม. ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจึงยังไม่พร้อมเสนอ ครม.

เล็งช่วยคนล้มผ้ผู้ป่วยหยุดงาน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนความช่วยเหลือประชาชนนั้น กระทรวงการคลังจะเสนอแนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนที่ต้องหยุดงานจากผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ยกตัวอย่างกรณีเจ้าหน้าที่และพยาบาลโรงพยาบาลบีแคร์ที่ต้องหยุดงาน 14 วัน จากเหตุป่วยรับเชื้อโควิด-19 แต่ปิดบังข้อมูลการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ช่วยเหลือจะต้องชัดเจน และจะช่วยเหลืออย่างไร อยู่ระหว่างพิจารณา

“ก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอ 5 มาตรการเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เกี่ยวข้องกับคลัง เช่น มาตรการการเงิน ซอฟต์โลนปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงสนับสนุน

การปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้ประกอบการและลูกค้าในธุรกิจท่องเที่ยว การช่วยเหลือลูกค้าที่กระทบจากปัญหาโควิด-19 มาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยว ยังมีรายละเอียดต้องทำให้ชัดเจนอีกหลายประเด็น ดังนั้นอาจเสนอ ครม.ไม่ทันวันที่ 3 มีนาคมนี้ ถ้าไม่ทันคงเสนอ สัปดาห์หน้า” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว เช่น ให้นำคุณธรรมตามค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศมาลดหย่อนภาษี กระทรวงการคลังมองว่าในจังหวัดที่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ประชาชนยังอยู่ในอาการตื่นตระหนก การกระตุ้นท่องเที่ยวหรือบริโภคคงยังไม่ใช้จังหวัดที่เหมาะสม จึงอาจจำเป็นต้องมาตรการดังกล่าวไว้ และเสนอให้กระตุ้นอีกครั้ง หลังเหตุการณ์สงบ น่าจะให้ผลมากกว่าช่วงนี้ที่คนกำลังกังวล ดังนั้น การออกมาตรการกระตุ้นออกมาไม่น่าจะทำให้คนเดินทางท่องเที่ยว

ก.ท่องเที่ยวรอชง5มาตรการ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเปิดเผยรายละเอียด 5 มาตรการเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ได้แก่ 1.มาตรการเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้งผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงซอฟต์โลน เพื่อธุรกิจมีสภาพคล่องนำไปเป็นค่าใช้จ่าย และจ่ายเงินเดือนพนักงาน 2.มาตรการช่วยเหลือลูกค้าและพนักงานของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น พักหนี้เงินต้นจากการกู้บ้าน หนี้จากบัตรเครดิต เป็นเวลา 1 ปี รวมถึงยืดเวลาการผ่อนชำระให้ยาวขึ้น ปล่อยกู้ใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเงินเพื่อมาดำรงชีวิตไม่เกิน 2 แสนบาทต่อคน ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี 3.มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ เช่น ขยายระยะเวลาชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล สนับสนุนให้คนท่องเที่ยวไทยด้วยการนำรายจ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 4.มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้ธุรกิจรักษาการจ้างงาน เช่น ยืดการจ่ายค่าเช่าที่ดินของรัฐ, ลดหรือยืดหรือผ่อนชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ลดหรือเลื่อนชำระเงินประกันสังคม ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ และ 5.จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและ

ทท.อบรมเพิ่มพูนทักษะพร้อมเสริมรายได้แก่แรงงานที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและต่อเนื่อง เช่น จัดอบรมมัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม 1 แสนคน เป็นเวลา 7-10 วัน โดยรัฐจ่ายเงินเป็นค่าเดินทางให้คนละ 300 บาทต่อวัน

‘อุตสาหกรรมโพสต์เร่งคลอมาตรการ

วันเดียวกัน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.อุตตม สาวนายน ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และที่สำคัญการระบาดของไวรัสนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ขอเรียนว่า รัฐบาลและกระทรวงการคลัง กำลังเร่งศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 อย่างรอบด้าน เพื่อจะออกมาตรการในการลดผลกระทบ และช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการ เป็นรายกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบแต่ละภาคส่วนมีรายละเอียดที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องออกมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

“เมื่อการเตรียมชุดมาตรการเสร็จสิ้นกระทรวงการคลัง จะเร่งนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที เพราะรัฐบาลทราบตัวสถานการณ์ในขณะนี้ไม่สามารถรอช้าได้”

หุ้นผันผวนเปิดบวปิดติดลบต่อ

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายหุ้นว่า ค่อนข้างผันผวนทันทีที่เปิดตลาดดัชนีปรับขึ้นทันทีที่กว่า 10 จุด จากนั้นค่อยๆ ปรับลดลงกระทั่งดัชนีติดลบกว่า 23 จุด แล้วค่อยๆ ดัดตัวขึ้นจนปิดตลาด ลดลง 4.80 จุด ปิดที่ระดับ 1,335.72 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย 74,368.85 ล้านบาท โดยนักลงทุนกลับเข้ามาซื้อเป็นหลัก ทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศ นักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 2,748.25 ล้านบาท, 106.28 ล้านบาท และ 1,472.37 ล้านบาท ตามลำดับ มีเพียงนักลงทุนต่างประเทศ ยังขายสุทธิ 833.93 ล้านบาท

นายรัฐพล คำถาดเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุน ดัชนีปรับฟื้นขึ้นมาได้

เล็กน้อยน่าจะมาจากการเร่งขึ้นตามตลาดต่างประเทศ อาทิ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขึ้นตัวขึ้นจากการลดแรงกดดันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงระบาดหนักใน 3 ประเทศเดิม ได้แก่ เกาหลี อิตาลี อิหร่าน ไม่ได้มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น และตลาดทั่วโลกคาดหวังว่าการอัดฉีดเม็ดเงินของธนาคารกลางหลักๆ ทั่วโลก การใช้นโยบายทางการเงินการคลังน่าจะทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่รุนแรงเท่าที่หวั่นไหวไว้ “นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งต่อไปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกครั้ง แต่ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ นโยบายการคลังของไทย ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 มีนาคม จะมีมาตรการอะไรออกมาอีก หากเป็นมาตรการทางภาษีจะช่วยได้สูงมาก แต่หากเป็นมาตรการแจกเงินเหมือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินที่ลงไปไม่คุ้มค่ากับการได้คืนคงช่วยไม่ได้มาก” นายณัฐพลกล่าว

ราคาทองเริ่มแผ่วแต่ยังมีลุ้นไปต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาทองคำในประเทศว่า สมาคมค้าทองคำมีการปรับราคาทองคำขึ้นและลง 10 ครั้ง โดยปรับลดลง 3 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท ก่อนปรับขึ้นถึง 6 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท และอีก 1 ครั้งราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ราคาทองแท่งขายออก บาททองคำละ 23,900 บาท รับซื้อ 23,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ ขายออก 24,400 บาท รับซื้อ

23,376.72 บาท ส่วนทองสปอตอยู่ที่ 1,608.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ อัตราแลกเปลี่ยน 31.42 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

น.ส.ศิริลักษณ์ ปาไฏฐิประกา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทฮั่ว เซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวถึงภาพรวมตลาดทองคำว่า ราคาทองคำสปอตในช่วงกลางวันฟื้นตัวขึ้นเหนือ 1,600 เหรียญสหรัฐ หลังจากปรับลงแรงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาเหตุมาจากแรงเทขายเพื่อชดเชยการขาดทุนในตลาดหุ้น ขณะที่เงินได้เปิดเผยดัชนีพีเอ็มไอในภาคการผลิต ซึ่งปรับร่วงลงอย่างหนัก โดยเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีแนวโน้ม 100% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 0.50% ในการประชุมวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 2 ครั้ง ในปี 2563 ทำให้ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคา

ทองคำในช่วงที่เหลืออยู่

นัดถก5หน่วยงานใช้คลื่น2600

นายสุภากร ตันตลสิทธิ์ เลขาธิการกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 6 มีนาคมนี้ สำนักงาน กสทช.จะเป็นเจ้าภาพนัดผู้บริหารระดับสูง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ร่วมประชุมตามบีทีเอสได้ทำหน้าที่สื่อถึง กสทช. เพราะมีข้อห่วงใยการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2400-2500 เมกะเฮิรตซ์ ที่ใช้ในระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้าอยู่ในปัจจุบัน ใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่เอดับบลิวเอ็น ประมูลไปทำ 5จี อาจเกิดปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่

“สำนักงาน กสทช.จะเป็นคนกลางในการประสานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือกัน เพื่อตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมหาวิธีป้องกัน กำหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่ โดยทั้งผู้ให้บริการรถไฟฟ้า และเอดับบลิวเอ็นจะนำข้อหารือไปหาวิธีป้องกันการรบกวนคลื่นกัน เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการต้องเดือดร้อน” นายสุภากรกล่าว

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 4 มีนาคม 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6410

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 49.13

Ad Value: 54,043

PRValue (x3): 162,129

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: JKNเบ่งกำไร 252 ล้านโต 11% ปันผลเป็นเงินสด+หุ้น 8:1 ปีนี้รุกตลาดตปท.



JKNเบ่งกำไร 252 ล้านโต 11%

● ปันผลเป็นเงินสด+หุ้น 8:1 ปีนี้รุกตลาดตปท.

“เจเคเอ็น”ฟอร์มดี! ปี 62 โยงกำไรสุทธิ 252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% และมีรายได้ 1,710 ล้านบาท โต 20.25% จากความสำเร็จรุกขยายตลาดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมจ่ายปันผลเป็นเงินสด+หุ้นละ 0.14 บาท และปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 8:1 ขึ้น XD 16 มี.ค.นี้ จ่อย้ายเข้าเทรดใน SET ครึ่งปีหลัง ส่วนปี 63 ตั้งเป้ารายได้โต 10% รุกตลาดต่างประเทศ

นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 227.70 ล้านบาท โดยมาจากความสามารถจากการทำกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 41% จากเดิม 37% เนื่องจากมียอดขายจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่อเรื่องได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทประสบความสำเร็จจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างดี ทำรายได้รวม 1,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.25% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,422 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศเติบโต 34.70% ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 31.50% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีสัดส่วน 29% ของยอดขายรวม ส่วนตลาดในประเทศเติบโต 20% ถือเป็นอัตราการขยายตัวที่น่าพอใจ แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม



จักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี

แห่งชาติ (กสทช.) ประกาศให้ผู้ประกอบการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลก็ตาม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นจำนวน 67.50 ล้านหุ้น และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีกในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ 0.2025 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผล

ตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากับ 5% (คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563) โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 16 มี.ค. 2563 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มี.ค. 2563 และจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 20 พ.ค. 2563

รวมถึงดำเนินการแจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 104.80 ล้านหุ้น ในราคาพาร์ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 52.40 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น การปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 ในครั้งนี้ สอดรับแผนงานที่ต้องการย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ JKN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563

ส่วนแผนงานปี 2563 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% โดยรุกตลาดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ JKN สามารถเข้าไปขยายตลาดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์อินเดีย ฟิลิปปินส์ และคอนเทนต์สารคดีชั้นนำจากต่างประเทศเพิ่มเติม รวมถึงขยายตลาดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์ละครไทยจากช่อง 3 ไปยังประเทศใหม่ ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมั่นใจว่าจากแผนงานจะผลักดันการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ■